

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/UBND

Sơn Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2024

V/v khẩn trương ứng phó với
bão số 03 năm 2024 (YAGI)

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN xã;
- Đoàn công tác phụ trách các thôn;
- Thôn trưởng và Ban công tác Mặt trận các thôn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, Hồi 13 giờ ngày 04/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h. Dự báo bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những ngày tới, di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) và khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta.

Thực hiện Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 05/9/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc khẩn trương ứng phó bão số 3 năm 2024 (Bão YAGI). Đề chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

1. Thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN, Đoàn công tác phụ trách các thôn

Theo dõi chặt chẽ, cập nhật các thông tin về diễn biến thời tiết để thông tin, hướng dẫn cho người dân và các địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách để có các biện pháp ứng phó.

Phối hợp chặt chẽ với cơ sở, các lực lượng ở thôn, nắm chắc tình hình dân cư, đặc biệt các hộ có nguy cơ bị sạt lở đất (nhất là thôn 5, thôn 6) các hộ dễ bị ngập lụt (thôn 2, thôn 3, thôn 4) để có phương án phòng tránh.

2. Địa chính - nông nghiệp – xây dựng&MT (phụ trách lĩnh vực)

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ; tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN xã triển khai các phương án phòng chống, ứng phó kịp thời và hiệu quả; báo cáo Ủy ban nhân dân xã để chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp. Cập nhật lại phương án sơ tán dân phù hợp với tình hình thực tế.

Kiểm tra, rà soát ngay tất cả các vị trí có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và kịp thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh. Khi có

sự cố hoặc ngập sâu phải bố trí lực lượng trực canh gác, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công các công trình dang dở trên địa bàn phải có phương án đảm bảo an toàn cho người, vật tư, thiết bị và công trình tránh thiệt hại do mưa, lũ.

3. Công chức Văn hóa - Xã hội, Cán bộ Truyền thành cơ sở

Thường xuyên thông tin diễn biến của bão, mưa lũ; các văn bản chỉ đạo của các cấp để các tổ chức, cá nhân toàn xã biết và chủ động phòng tránh. Chủ động bố trí cắm biển cảnh báo tại các điểm bị ngập trên các tuyến đường giao thông, cầu, cống.

4. Công chức Văn phòng - Thống kê

Bố trí lịch trực theo yêu cầu, để bảo vệ tài sản cơ quan và giải quyết các vấn đề phát sinh tại Trụ sở UBND 24 giờ/24 giờ; thường xuyên cập nhật, báo cáo về Ủy ban nhân dân xã, UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

5. Thôn trưởng và Ban công tác Mặt trận các thôn

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là hệ thống phát thanh của thôn, chỉ đạo nhân dân chủ động theo dõi tình hình mưa bão để có biện pháp ứng phó kịp thời, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, trước mắt chặt, tia cây cối gần nhà có nguy cơ gãy đổ, neo chống nhà cửa, các công trình. Các thôn chủ động tuyên truyền, không phụ thuộc vào hệ thống truyền thanh của xã.

Tiếp tục rà soát, thống kê bổ sung các hộ có nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi, các hộ già cả, neo đơn, khó khăn trong vùng ngập lụt, báo cáo về UBND xã (họ tên hộ cần di dời, số điện thoại, địa điểm dời đến...), theo phương châm “4 tại chỗ”; không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Bổ sung danh sách hoặc thay thế lực lượng Đội xung kích PCTT – TKCN của thôn (nếu có) và quán triệt phương án đến lực lượng này để sẵn sàng ứng cứu khi được điều động.

Phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền nhân dân không thả lưới bắt cá trong mùa mưa lũ nhất là các vùng bị ngập sâu hoặc di chuyển qua các vùng ngập lụt, trừ khi phải thực hiện nhiệm vụ và thật sự cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân.

Trong thời gian mưa bão cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về UBND hoặc thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN được giao phụ trách thôn, đơn vị.

6. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: phối hợp với các lực lượng thường xuyên kiểm tra công trình hồ đập, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

7. Các cơ quan, đơn vị, trường học, Trạm y tế: Cần chủ động nắm tình hình, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh được biết, kiểm tra các trang thiết bị, vật tư, tài sản khác để có phương án di dời khi cần

thiết... Chấp hành nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của ngành dọc mình triển khai, trường hợp mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến an toàn của học sinh chủ động xin ý kiến cấp trên cho các em nghỉ học nếu cần thiết.

Đây là nội dung quan trọng, cấp bách, yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã; Các đoàn công tác, các ban, ngành đoàn thể và Thôn trưởng – Ban công tác Mặt trận các thôn triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Mọi khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về UBND xã để có phương án chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Lợi